

SỰ CHÀO ĐỜI ĐEM ƠN CỨU ĐỘ?

(Suy niệm Lễ Sinh Nhật của Đức Trinh Nữ Maria)

Thiên Chúa yêu thương con người bằng nhiều cách thể khác nhau, nhưng có một cách đặc biệt nhất là muốn làm con người để cứu độ con người. Để làm điều đó, Thiên Chúa đã có sự chọn lựa giữa muôn người một người nữ, người nữ đó là Maria.



Hôm nay ngày sinh nhật Maria, ngày chào đời của Maria mang lại niềm vui cho cả và nhân loại. Sự chào đời của Maria mang lại niềm hy vọng. Tại sao vậy, vì Maria là người được chuẩn bị cho việc sinh ra của Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vì sự sinh ra của Đức Giê-su, mà việc sinh ra của Đức Maria có thêm ý nghĩa. Tại sao vậy? Vì Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất đã đến trần gian để làm cho con người được sống và sống dồi dào. Ngài đến để sẻ chia phận người đau khổ cơ bản. Ngài đến để đồng lao cộng khổ với thân phận mỏng manh của kiếp nhân sinh. Ngài đến để mang lại sự bình an và ơn cứu rỗi cho phận người. Ngài đến để yêu thương và tha thứ cho những người tội lỗi. Ngài đến để chịu đau khổ, hy sinh và tự huỷ cho người mình yêu... Nhưng để có Ngài, ắt phải có sự sinh ra của Đức Maria. Sự sinh ra của Đức Maria hết sức cần thiết và tối quan trọng cho con người, cho trần gian, cho nhân loại và cho toàn thể vũ trụ. Vì nhờ sự sinh ra này, mà Thiên Chúa đã chọn Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Đức Giê-su, Mẹ của Hội Thánh. Vì nhờ sinh ra của Mẹ, Con Thiên Chúa đã được sinh ra từ cung lòng Mẹ bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần để cứu độ nhân loại.

Mừng sinh nhật của Mẹ Maria nói đến sự hiện diện của Mẹ nơi trần gian. Một sự hiện diện đầy niềm vui. Một sự hiện diện đầy niềm hy vọng. Một sự hiện diện chứa chan sự hy sinh phục vụ ngang qua biến cố thăm viếng bà chị họ Elisabeth. Một sự hiện diện mang sự nối kết và hiệp hành giữa các thành viên trong gia đình Nazareth, giữa các môn đệ với nhau khi Chúa Giê-su về Trời. Một sự hiện diện của sự đồng hành: đồng hành với Chúa Giê-su, Con Mẹ trong mọi biến cố, ngay cả trên đồi Golgotha. Một sự

hiện diện để chuyển cầu mọi ước nguyện của con người lên Thiên Chúa ngang qua Con Chí Thánh của Mẹ, là Đức Giê-su. Biến cố tiệc cưới Ca-na nói lên sự chuyển cầu đặc lực của Đức Maria cho con người: “*Họ hết rượu rồi*”(Ga 2,3) và nhờ sự can thiệp đó mà niềm vui của tiệc cưới hôm đó được trọn vẹn thay vì buồn sầu và chán chường.

Có thể nói ngay, ngày sinh nhật của Hê-rô-đê (Mt 14,1-12) đã đem lại sự chết chóc ngang qua việc chặt đầu của Gio-an Tẩy Giả, còn ngày sinh nhật của Đức Maria đem lại sự sống cho nhân loại vì nhờ Mẹ mà ‘Sự Sống’ là Đức Giê-su được sinh ra để cứu độ toàn thể vũ trụ.

Quả thật, hôm nay, toàn thể nhân loại mừng trọng thể sinh nhật Đức Maria, chúng ta đồng thanh cảm tạ Thiên Chúa đã thương nhân loại tội lỗi ngang qua việc chọn lựa và cho sinh hạ người nữ Maria để chuẩn bị cho sự sinh ra của Đức Giê-su, Thiên Chúa làm người. Vì sự sinh ra của Mẹ, Mẹ đã trở nên vị trung gian chuyển cầu đặc lực trước toà Chúa cho cả và nhân loại. Vì thế, chúng ta đừng ngần ngại chạy đến với Mẹ Maria để nhờ Mẹ và qua Mẹ, chúng ta dễ dàng đến với Chúa để đón nhận ơn phúc dư tràn.

Hơn nữa, như sự sinh ra của Đức Maria là niềm vui và bình an cho con người, mỗi chúng ta cũng ý thức sự sinh ra của chúng ta nơi trần gian là để trao ban hơn lãnh nhận, yêu thương hơn là hận thù, hy sinh phục vụ hơn là ích kỷ, quan tâm hơn là vô tâm, dẫn thân lên đường hơn là ngồi đó mà nguyên rửa bóng đêm. Sự sinh ra của chúng ta phải biết trao lời cảm ơn, từ bỏ phàn nàn; trao khen ngợi, từ bỏ phán xét; trao tha thứ, từ bỏ trả thù; trao sự động viên, từ bỏ tiêu cực; trao hy vọng, từ bỏ tuyệt vọng; trao nhân đức, từ bỏ tội lỗi; trao giờ cầu nguyện, từ bỏ thời gian lãng phí; trao tôn trọng, từ bỏ định kiến; Trao giúp đỡ, từ bỏ ích kỷ,...

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương